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พาณิชย เล็งทําตลาดขาวหอมมะลิในฮองกง หวังทวงสวนแบงตลาดคืน 
นางอภิรดี ตันตราภรณ รมช.พาณิชย กลาวภายหลังการหารือรวมกับคณะผูนําเขาขาวจากฮองกงจํานวน 

40 ราย ท่ีเดินทางมาเยือนไทยวา ไดตกลงท่ีจะทําตลาดขาวหอมมะลิไทยในฮองกงรวมกัน เพ่ือดึงสวนแบงทาง
การตลาดขาวหอมมะลิไทยใหกลับคืนมา หลังจากกอนหนานี้เสียสวนแบงไป เพราะขาวหอมมะลิไทยมีราคาแพงกวา
ขาวของคูแขงมากจากการมีโครงการรับจํานําขาวราคาสูง ซ่ึงแตเดิมขาวหอมมะลิไทยเคยครองตลาดอยูถึง 90% ได
ลดลงมาเหลือ 40-50% โดยเฉพาะกลุมภัตตาคารและรานอาหารท่ีซ้ือลดลง 

"จากการหารือรวมกันเชื่อวาไทยมีโอกาสท่ีจะดึงสวนแบงทางการตลาดของขาวหอมมะลิไทยกลับคืนมาได 
เพราะขณะนี้ระดับราคาขาวหอมมะลิไทยลดลงมาอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันได และผูซ้ือในฮองกงยอมรับในราคา
ได ท่ีสําคัญขาวไทยมีคุณภาพดี เปนท่ียอมรับ ผูนําเขาจึงมีความเชื่อม่ันมากกวาขาวของคูแขง" นางอภิรดี กลาว 

สําหรับแนวทางการดึงสวนแบงทางการตลาดขาวหอมมะลิไทยในฮองกงกลับคืนนั้น ผูนําเขาไดเสนอให
ไทยเรงประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับขาวหอมมะลิไทยในดานคุณภาพ โดยการประชาสัมพันธ
เครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทยของกรมการคาตางประเทศใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน และขอใหไทยจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองเปนภาษาจีน จากเดิมท่ีใชคําภาษาอังกฤษวา Thai Hom Mali Rice โดยใหจดท้ังในฮองกงและ
จีน เพ่ือใหผูบริโภครูจักมากข้ึน และยังเปนการปองกันปญหาการปลอมปนขาวหอมมะลิไทยดวย 

ขณะเดียวกัน ฮองกงยังไดเชิญใหผูประกอบการไทยเขารวมงานแสดงสินคาอาหารท่ีฮองกง ท่ีจะจัดข้ึนใน
เดือนส.ค.58 เพ่ือประชาสัมพันธขาวไทยใหกับผูบริโภคชาวฮองกงดวย นอกจากนี้ ไทยยังมีแผนท่ีจะประชาสัมพันธ
ขาวหอมมะลิชนิดอ่ืนๆ ในตลาดฮองกง เชน ขาวหอมมะลิอินทรีย ขาวหอมมะลิทองถ่ินชนิดตางๆ อาทิ ขาวสังขหยด 
เปนตน ซ่ึงเปนขาวคุณภาพดีในแตละพ้ืนท่ีของไทย สวนในตลาดอ่ืนๆ ท่ีซ้ือขาวหอมมะลิจากไทย เชน สิงคโปร ก็จะ
เดินหนาเรียกความเชื่อม่ันกลับคืน โดยจะทําใหผู ซ้ือมีความเชื่อม่ันวาขาวหอมมะลิไทยเปนขาวคุณภาพสูง มี
มาตรฐานระดับโลก 

รมช.พาณิชย กลาววา สําหรับปญหาการสงมอบขาวตามสัญญาระหวางรัฐบาลไทยกับคอฟโก ซ่ึงเปน
รัฐวิสาหกิจของจีน จากการหารือไดขอสรุปเปนท่ีนาพอใจ โดยคอฟโกกับผูสงออกสามารถแกไขปญหาเรื่องคุณภาพ
ขาวไดแลว และจะเริ่มสงออกขาวล็อตท่ี 4 ในเดือน ธ.ค.นี้ แตอาจจะมีบางสวนเปนขาวหอมมะลิ ซ่ึงวิธีการคงจะใช
วิธีเดิม โดยใหผูสงออกไปซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิฤดูกาลใหม ป 57/58 ไปสงมอบ 
ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

'ฉัตรชัย'กลอมจีนซื้อขาวไทยเพ่ิม 2 ลานตัน 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีเดินทาง

ประชุมสุดยอดผูนํากลุมความรวมมือเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (เอเปค) โดยไดเสนอขายขาวไทย 2 ลานตัน ให
พิจารณา ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการเจรจา นาจะไดขอสรุปวาจะมีการซ้ือขายขาวล็อตดังกลาวภายใน 2 สัปดาห และ
หากคอฟโกตกลงซ้ือขาวจากไทยเพ่ิม 2 ลานตัน ก็จะมีการลงนามในระดับรัฐมนตรีระหวางกันภายในเดือนธ.ค.นี้ 

“ไทยไดเสนอใหจีนชวยเรื่องสินคาเกษตรท้ังขาวและยาง โดยขาวนั้นมีการพูดคุยกันเบื้องตน ซ่ึงเสนอขาย
ขาวใหจีน 2 ลานตัน กรอบระยะเวลาสงมอบป 2558-2559 ราคาขายนั้นก็ยึดตามตลาดโลก สวนยางไดพูดคุยกับ
บริษัทยางของจีน ใหนําเขายางจากไทย 2 แสนตันเชนกัน โดยการขายครั้งเพ่ือเฉลิมฉลองความสัมพันธไทย-จีน
ครบรอบ 40 ป และในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพฯมีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา” พล.อ.ฉัตรชัย กลาว 

 
 

ประจําวันท่ี 12-18 พฤศจิกายน 2557 
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สวนการหารือกับตัวแทนเกษตรไดมีการติดตามความคืบหนาประเด็นตางๆตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดตั้ง
คณะทํางานรวมกับกลุมชาวนา 5เครือขาย โดยคณะทํางานในกลุมชาวนานั้นไดมีการมอบหมายใหนายประพัฒน 
ปญญาชาติรักษ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ เปนประธานคณะทํางานการพูดคุยของกลุมเกษตรกร 5 เครือขาย 
นอกจากนี้ยังไดติดตามการรับจํานําขาวหอมมะลิยุงฉางใหครอบคลุมกลุมสหกรณชุมชนดวย 

พล.อ.ฉัตรชัย กลาววา สวนกรณีท่ีคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําสินคาเกษตรระบุวามีการ
ขาวเหลือในสต็อก 19.1 ลานตันเปนตัวเลขท่ีคํานวณถึงเดือนพ.ค.เทานั้น แตหลังจากท่ีตนมารับมอบหมายงานใน
ตําแหนงรมว.พาณิชย ขาวในสต็อกไดมีการระบายเหลือในสต็อก 18ลานตัน ซ่ึงการระบายจะยึดตามกรอบ
ยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) มีมติไว โดยเร็วๆนี้คณะอนุกรรมการพิจารณา
การระบายขาวจะมีการเสนอกรอบการระบายขาวรอบใหมใหนบข.พิจารณา วาการระบายขาวจะกระทบตอราคา
ขาวเปลือกในตลาดท่ีกําลังทยอยออกมาหรือไม หากไมกระทบก็จะทําการระบายขาวตอไป 

สําหรับปญหาขาวเปลือกหอมมะลิราคาตกต่ํา ไมเปนไปตามการขอความรวมมือกับกลุมผูสงออกและโรงสี 
ท่ีใหรับซ้ือขาวในราคาตามท่ีตกลงไว คือขาวเปลือกหอมมะลิตันละ 1.5-1.6 หม่ืนบาท ขาวสารราคาขายสงกก.ละ 
29 บาทนั้น ซ่ึงปญหาท่ีราคาขาวลดลงเพราะขาวท่ีชาวนาเก็บเก่ียวมีความชื้นสูง เนื่องจากเปนชวงฝนตกหนัก ทําให
ราคาขาวไมเปนไปตามท่ีตกลงกันไว แตหลังจากนี้เชื่อวาเม่ือผานฤดูฝน ขาวจะมีความชื้นต่ําลงนาจะทําใหราคาขาว
หอมมะลิปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงตนจะเชิญกลุมชาวนา โรงสี และผูสงออกขาว มาทําความเขาใจกันใหม เพ่ือผลักดันให
ราคาขาวเปลือกหอมมะลิเปนไปตามท่ีกําหนด 

รายงานขาวแจงวา ราคาสงออกขาวในชวง 1 สัปดาหท่ีผานมาปรับตัวลดลงตอเนื่อง โดย ขาวหอมมะลิ 
100% (2557/58) เอฟโอบี ตันละ 986 ดอลลารสหรัฐ เม่ือวันท่ี 5 พ.ย.ท่ีผานมา สวนปจจุบัน ณ วันท่ี 12 พ.ย.ท่ี
ผานมา ปรับตัวลดลงมาอยูท่ีตันละ 918 ดอลลาร หรือลดลงมากกวาตันละ 60 ดอลลารสหรัฐ ขาวสารขาว 25% 
ตันละ 403 ดอลลารสหรัฐ ลดลงมาอยูท่ีตันละ 395 ดอลลารสหรัฐ หรือลดลง เกือบตันละ 10ดอลลารสหรัฐ 
สอดคลองกับราคาขาวเปลือก โดยขาวเปลือกเจา 100% ความชื้น 15% ตันละ 8,000 บาท ลดลงจากชวงตนเดือน
ท่ีผานมาซ่ึงอยูท่ีตันละ 8,200 บาท สวนขาวเปลือกเจา 5% ตันละ 7,800 ลดลงจาก ตันละ 8,000 บาท ขาวหอม
มะลิ ความชื้น 30% ตันละ 10,200 บาท สวนความชื้น 15% ตันละ 18,000 บาท 

ดานสมาคมโรงสีขาวไดออกหนังสือถึงสมาชิกเรื่องการรับซ้ือขาวเปลือกของโรงสีขาว วา จากการหารือกับ
รมว.พาณิชย ไดชี้แจงถึงขอสงสัยของกระทรวงพาณิชยเรื่องโรงสีรับซ้ือขาวเปลือกโดยไมวัดความชื้นวา การซ้ือ
ขาวเปลือกของโรงสีตองทําการวัดความชื้นและใชความชื้นขาวเปลือกท่ี 15% เปนเกณฑในการคํานวณราคา
ขาวเปลือกพรอมนําเอกสารรับซ้ือขาวมาชี้แจงดวย โดยรมว.พาณิชยไดกําชับถึงความตองการของรัฐบาลท่ีใหราคา
ขาวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15% มีราคาอยูท่ีตันละ 1.5-1.6 หม่ืนบาทโดยคํานวณจากราคาขาวสารสงออกท่ีตัน
ละ 920-930 ดอลลารสหรัฐ หรือราคาขาวสงขาวสารท่ีตันละ 29 บาท และขอใหโรงสีซ้ือขาวเปลือกหอมมะลิตาม
ราคาดังกลาวเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรดวย 

รายงานขาวจากองคการคลังสินคา (อคส.) ขาวรัฐบาลท่ีมีท้ังหมด 18 ลานตัน โดยอยูในสวนของ
คลังสินคาความรับผิดชอบอคส. 14-15ลานตัน มีภาระคาใชจายในการดูแลสต็อกขาวประมาณเดือน 452 ลานบาท 
หรือคิดเปนเงินเกือบปละ 6,000 ลานบาท ท่ีเปนงบประมาณของรัฐบาลตองจายในการดูแลสต็อกขาว โดยในระยะ
สั้นมีการตั้งงบประมาณไวดูแลบริหารจัดการขาวแลว ดังนั้นหากจะลดความเสียหายในการขาดทุนโครงการรับจํานํา
ขาว ควรมีการระบายขาวในสต็อกออกไปใหเร็ว เพ่ือลดภาระคาดูแลสต็อกขาว 
ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

จับไต"มาดามคอฟโก"เลนเกมตอราคาขาวจีทูจี 7 แสนตัน 
ร.ต.ท.เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยวา จากการหารือกับนางหยางหง 

ผูบริหารบริษัทคอฟโก รัฐวิสาหกิจของจีนท่ีเดินทางมาประเทศไทยระหวางวันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2557 รวมกับ
นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย และอธิบดีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
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ฝายไทยไดเสนอขอใหคอฟโกปรับเง่ือนไขการรับซ้ือขาวตามสัญญาการขายขาว รัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) รอบท่ี 4 
ท่ีเดิมกําหนดสงเปนขาวขาว 5% ปริมาณ 1 แสนตัน เปลี่ยนเปนขาวหอมมะลิ 50,000 ตัน ขาวเหนียวและขาวหอม
ปทุมธานีรวมกันอีก 50,000 ตัน เพ่ือชวยยกระดับราคาขาวเปลือกหอมมะลิในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาด  

พรอมเสนอใหหนวยงานตรวจสอบคุณภาพขาวจีนประจําประเทศไทย (CCIC) จัดทําชนิดขาวขาวตัวอยาง
มาตรฐานรวมกันเพ่ือปองกันปญหาการสงมอบท่ีเคย เกิดข้ึน ทางมาดามหยางหงจะนําขอเสนอท้ังหมดกลับไป
พิจารณาอีกครั้ง คาดวาจะไดขอสรุปภายในสัปดาหหนา  

นายเฉา ไห เฟง ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จํากัด กลาวกับ "ประชาชาติ
ธุรกิจ" วา กอนสงขาวลงเรือ ซี ซี ไอ ซีจะเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองมาตรฐานขาวท่ีสงมอบใหกับทาง
คอฟโก วา ขาวของไทยเปนไปตามมาตรฐานของกรมการคาตางประเทศท่ีกําหนดหรือไม แตเม่ือไปสงถึงปลายทาง
จะมีหนวยงานตรวจสอบคุณภาพของรัฐบาลจีนชื่อวา AQSIQ จะทําหนาท่ีตรวจกักสินคาท่ีไมไดตามมาตรฐานอีกครั้ง 
ท้ังนี้ ท่ีผานมาซี ซี ไอ ซีเห็นวา สินคาขาวของไทยเปนขาวท่ีมีคุณภาพดี 

แหลง ขาวจากวงการขาวเปดเผยวา ขณะนี้ราคาขาวในตลาดโลกอยูในชวงขาลง โดยเฉพาะราคาขาวขาว 
5% ปากีสถานและเวียดนาม ตันละ 400-420 เหรียญสหรัฐ ต่ํากวาราคาท่ีตกลงขายใหคอฟโกตันละ 30-50 เหรียญ
สหรัฐ จึงมีการตั้งขอสังเกตกันวา สาเหตุท่ีคอฟโกออกมากลาวตําหนิเรื่องคุณภาพขาวไทยไมไดมาตรฐานในชวงท่ี 
ผานมา เนื่องจากคอฟโก 

ตองการจะซ้ือขาวในราคาท่ีถูกลง เพราะในทางปฏิบัติขาวท่ีมีปญหามีเพียงเล็กนอย ประมาณ 1,000 ตัน
เทานั้น ขณะท่ีลูกคาคอฟโกท่ีซ้ือขาวไทยมีเปน 100 ราย ท่ีสําคัญซี ซี ไอ ซีก็ไดยืนยันวา กอนสงขาวออกจาก
ประเทศไทยมีการตรวจสอบผานท้ังกายภาพและเคมีแลวกอนลงเรือ  

อยางไรก็ตาม หากปญหาการสงมอบขาว G to G จํานวน 7 แสนนี้ยังหาขอสรุปเรื่องคุณภาพไมได 
กรมการคาตางประเทศควรเสนอใหระดับผูนําท้ังสองประเทศมาเจรจาหาทางออกรวม กันกอนท่ีจะทําขอตกลง G 
to G รอบตอไปตามท่ี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพ่ิงไปเจรจาเสนอขายขาวใหกับ
คอฟโกเพ่ิมอีก 2 ลานตัน ท้ังขาวขาวและขาวหอมมะลิเพ่ือสงมอบป 2558-2559 คงจะเกิดข้ึนยาก 

ขณะท่ี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยภายหลังการเดินทางกลับจาก
ประเทศจีนวา ไดมอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไปเจรจารายละเอียดเรื่องการเสนอขายขาว G to G ลอตใหมจํานวน 
2 ลานตัน และยางพารา 2 แสนตันใหไดขอสรุปภายใน 2 สัปดาห เพ่ือลงนามระดับนายกรัฐมนตรีใหไดภายในเดือน
ธันวาคม 2557 

"กระทรวง จะพาผูบริหารคอฟโกลงไปดูพ้ืนท่ีปลูกขาว สวนจะมีการดําเนินการเรื่องปญหาการสงมอบขาว
ตามสัญญาเดิมอยางไร เรื่องนี้ยังไมชัดเจน เราตองการสรางความเชื่อม่ันขาวไทยตอรัฐบาลจีน" 

สําหรับ ปญหาราคาขาวเปลือกหอมมะลิป 2558/2559 ต่ํากวาราคาเปาหมายตันละ 16,000 บาทนั้น 
สาเหตุมาจากชาวนาเก็บเก่ียวขาวชวงท่ีมีฝนตก ทําใหมีความชื้นสูง อยางไรก็ตาม กระทรวงจะเชิญกลุมโรงสีและผู
สงออกมาหารือ เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันอีกครั้ง พรอมท้ังติดตามประเมินผลโครงการรับจํานําขาวยุงฉางและ
การยกระดับราคาขาว สวนการหารือกับ 5 สมาคมชาวนาเพ่ือเลือกตัวแทนข้ึนมาเปนกรรมการฝายชาวนานั้น ไดมี
การแตงต้ังใหนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติและประธานสภาเกษตรกร จ.ลําปาง 
เปนคณะทํางานเพ่ือเขามาติดตามยุทธศาสตรและสถานการณขาวตอไป  

เม่ือวันท่ี 13 พ.ย.ท่ีผานมา คณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวท่ีมีนายรังสรรค ศรีวรศาสตร 
ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน ไดสรุปผลการปดบัญชี 15 โครงการวามีขาวเปลือกเขาสูโครงการท้ังสิ้น 
84.5 ลานตัน รวมใชเงินไป 1,100,000 ลานบาท ขณะท่ีสินคาคงเหลือยังมีอยู ท่ี 19.2 ลานตัน คิดเปนมูลคา 
225,400 ลานบาท และมีการขายสินคาออกไปได 374,200 ลานบาท สวนตนทุนและคาใชจายโครงการมีจํานวน 
1,056,565.40 ลานบาท  

เม่ือ ใชราคาของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยท่ีมีการระบาย ณ วันท่ี 22 พ.ค. 2557 ในการ
ตีมูลคา (มารกทูมารเก็ต)สินคาคงเหลือปลายงวด ทําใหสรุปผลขาดทุนออกมาไดท่ี 682,365 ลานบาท อยางไรก็ดี 
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คณะอนุกรรมการจะมีการปดบัญชีงวดสิ้นเดือน ก.ย. 2557 อีกรอบ ระหวางนี้อยูระหวางรอขอมูลจากองคการ
คลังสินคา (อคส.) องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวมถึงขอมูลการตรวจสตอกขาวของคณะอนุกรรมการ ชุด 
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจออนไลน 
 

ก.เกษตรฯ คาดพ้ืนที่ปลูกขาวเสี่ยงเสียหายกวา 5 แสนไร หลังกรมชลฯงดสงน้ํา 
นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยถึงสถานการณการเพาะปลูกขาวในขณะนี้ 

พบวา ในลุมเจาพระยาและลุมน้ําแมกลองมีการพ้ืนท่ีปลูกขาวแลวท้ังสิ้น 988,945 ไร ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรฯ 
คาดการณวาจะมีพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเสียหาย คือ พ้ืนท่ีท่ีปลูกหลังวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 ท่ีกรมชลประทานได
ประกาศงดสงน้ํานาปตอเนื่อง และนาปรังในเขตลุมเจาพระยา อยูประมาณ 5.6 แสนไร 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 พ.ย.ท่ีผานมาซ่ึงโครงการชลประทานตางๆ ในลุมเจาพระยาไดเปดรับสมัครจางแรงงาน
ลาสุดมีเกษตรกรมาสมัครเขาทํางานแลวจํานวน 17,921 คน จากแผนการจางงานท้ังหมด 35,354 คน และไดเริ่ม
จางงานแลว 2,260 คน แตในสวนของลุมน้ําแมกลอง ขณะนี้ยังอยูในชวงการสงน้ําของฤดูนาป จะเริ่มฤดูแลงในวันท่ี 
1 ม.ค.58 จะเริ่มประกาศรับสมัครจางแรงงานตั้งแตปลายเดือนพ.ย.57 เปนตนไป 

ขณะท่ีมาตรการเสริมท่ีหนวยงานตางๆ อยูระหวางเขาไปดําเนินการสงเสริม อาทิ การอบรมและสนับสนุน
ปจจัยการผลิตเพ่ือสงเสริมอาชีพดานประมงเกษตรกรเปาหมาย 3,574 ราย การอบรมและสนับสนุนปจจัยการผลิต
เพ่ือสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 13,389 ราย  และการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 2 ลุมน้ํา 
จํานวน 150,000 ไร การฝกอาชีพดานการเกษตรและดานอ่ืนๆ โดยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การสนับสนุนใหปลูกพืชปุยสด โดยกรมพัฒนาท่ีดิน รวมถึงการใหจังหวัดกําแพงเพชร 
อุตรดิตถ พิษณุโลก รณรงคใหงดเลี้ยงปลาในกระชังเขตลุมน้ําปง และนานดวย 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมแผนดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ไดแก โครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก 181 แหง โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 50,000 บอ โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ชุมชน 8 แหง การกอสรางแหลงน้ําในเขต ส.ป.ก. 82 แหง การกอสรางคันคูน้ํา 47 รายการ การขุดลอกและกําจัด
วัชพืช การจัดทําแกมลิงเพ่ือกักเก็บน้ําไวใช การปฏิบัติการฝนหลวง  รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การพยากรณและแจงเตือนภัย ใหคําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงการสํารองเมล็ดพันธุพืช 171 ตัน สํารองเสบียง
อาหารสัตว 5,430 ตัน และเวชภัณฑยา 11.2 ลานโดส และมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา จานวน 105 เครื่อง ในพ้ืนท่ี 
16 จังหวัด แบงเปน  เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีนาป ในพ้ืนท่ี 12 จังหวัด 95 เครื่อง และชวยพ้ืนท่ีอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ี 5 
จังหวัด อีก 10 เครื่อง จัดสงรถบรรทุกน้ํารวมท้ังหมด 295 คัน กระจายไปในพ้ืนท่ีประสบภัยแลงท่ัวประเทศ 
เครื่องมืออุปกรณตางๆ เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยไดอยางทันสถานการณแลว พรอมสั่งการใหทุกหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณผลกระทบภัยแลงกับภาคเกษตรอยางใกลชิด รวมถึงสํารวจความ
เสียหายเพ่ือเรงดําเนินการใหความชวยเหลือโดยเรงดวนตอไป 

สําหรับแผนการจัดสรรน้ําฤดูแลง ป 2557 / 2558 กรมชลประทานวางแผนการใชน้ําจากโครงการ
ชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางท้ังประเทศในชวงฤดูแลง ป 2557/2558 (วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 
เมษายน 2558) ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ปริมาตรน้ําตนทุนสามารถใชการได จํานวน 24,526 ลาน ลบ.ม. โดย
วางแผนจัดสรรน้ําท้ังประเทศจํานวน 13,784 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ เพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
1,981 ลาน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศนและอ่ืนๆ 5,531 ลาน ลบ.ม.เกษตรกรรม 5,992 ลาน ลบ.ม. และอุตสาหกรรม 
280 ลาน ลบ.ม. โดยจัดสรรน้ําในลุมเจาพระยา 2,900 ลาน ลบ.ม.(เข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์ 1,900 ลาน ลบ.ม. เข่ือน
แควนอยบํารุงแดน 500 ลาน ลบ.ม. เข่ือนปาสักฯ 500 ลาน ลบ.ม.) แยกเปน เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 1,100 ลาน 
ลบ.ม. เพ่ือการรักษาระบบนิเวศนและอ่ืนๆ 1,385 ลาน ลบ.ม. และเพ่ือการเกษตร 400 ลาน ลบ.ม. 
ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
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พาณิชยเช่ือมโยงตลาดขาวไทยสูฮองกง  
คณะทํางานจากกระทรวงพาณิชย กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 นํา คณะ

ผูประกอบการนําเขาขาวหอมมะลิจากฮองกง เขาเยี่ยมชมการสาธิตข้ันตอนการแปรรูปผลผลิตขาวหอมมะลิ ตาม
โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวหอมมะลิไทย ฮองกง ท่ีโรงสีขาวสมาคมเกษตรกรกาวหนา อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ท้ังนี้ ไดชมข้ันตอนการตรวจวัดความชื้น การตรวจวัดคุณภาพขาว การสีขาวดวยเครื่องจักรท่ีทันสมัย 
การเก็บรักษาขาวเกรดสงออกโดยใชกาซบริสุทธิ์ซีโอทู เปนตน โดยนายวัธทิกร ใสงาม พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี 
กลาววา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ 
ไดรับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย ใหดําเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดขาวหอมมะลิไทย-ฮองกง เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหผูประกอบการคาขาวฮองกงและผูประกอบการคาขาวของกลุมจังหวัด ไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการผลิตขาว เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการ อีกท้ังเปนการรองรับการเปดตลาดขาวหอมมะลิของ
ไทยสูตลาดฮองกงอยางเปนทางการอีกดวย 
ท่ีมา สนข.กรมประชาสัมพันธ 
 

"TDRI"จ้ีรัฐงดแทรกแซงราคาขาว เสนอใชนโยบายสงเสริมตามระดับชาวนา 4 กลุม  
ดร.นิพนธ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นําเสนอ

แนวคิดในงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง "สูแนวคิดใหมของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตร...บทเรียนจากนโยบายจํานํา
ขาว" วา แทจริงแลวโครงสรางชาวนาไทยไมไดเปนกลุมยากจนท้ังหมด ดังนั้นการคิดนโยบายสงเสริมจึงตองแยกเปน 
4 โจทย คือ 

1.กลุมชาวนาเงินลาน ประมาณ 9 แสนครัวเรือน มีท่ีดินทํากินเฉลี่ย 70-90 ไร อาศัยในเขตชลประทานลุม
แมน้ําเจาพระยา กลุมนี้อนาคตมีแนวโนมจะขยายแปลงนาใหใหญข้ึนซ่ึงทําใหตนทุนลด ดังนั้นตองแกไขอุปสรรคการ
รวมแปลงท่ีดิน ปญหากฎหมายเชานา ลดดอกเบี้ยสินเชื่อซ้ือท่ีดิน และการสงเสริมควรเนนวิจัยตลาดและสายพันธุ
ขาวท่ีตลาดตองการ โดยไมตองอุดหนุนเปนเงินชวยเหลือ 

2.กลุมชาวนาทางเลือก ประมาณไมเกิน 1 หม่ืนครัวเรือน เชน ชาวนาปลูกพันธุขาว ขาวอินทรีย ขาวเพ่ือ
สุขภาพ กลุมนี้เปนลักษณะปราชญชาวบานสูงอายุสามารถรวมกลุมพัฒนาผลิตภัณฑราคาสูงและทําการตลาดเอง ซ่ึง
รัฐควรหานโยบายท่ีสงเสริมใหชาวนากลุมนี้มีบทบาทนําในการพัฒนาขาวไทย 

3.กลุมชาวนารายเล็ก-กลาง ประมาณ 1.7-2 ลานครัวเรือน ลักษณะเปนชาวนาสูงอายุ ทํางานแบบ
ผูจัดการนา นาแปลงเล็ก กําไรต่ํา อาศัยรายไดจากสมาชิกชนชั้นกลางในครอบครัวท่ีทําอาชีพอ่ืน หากรัฐไมสราง
อนาคตใหการทํานา ตอไปลูกหลานอาจขายหรือใหเชาท่ีนาใหกับชาวนากลุม 1 ดังนั้นรัฐควรใชนโยบายทุมพัฒนา
ความรูสมัยใหมให อาจเปนการรวมแปลง แกปญหาชลประทาน รวมกลุมผลิต ปลูกพืชอ่ืนควบคู ซ่ึงสามารถปรับให
เอกชนเขามาดําเนินการแทน 

4.กลุมชาวนายากจน ประมาณ 1-1.3 ลานครัวเรือน กลุมนี้มีท่ีดินคุณภาพต่ําไมเหมาะกับการทํานา 
รายไดจากนาขาวเปนเพียง 16% ของรายไดครัวเรือน ทางออกเดียวคือออกนอกภาคเกษตร ควรใชนโยบายสงเสริม
ทักษะความรูเพ่ือทําอาชีพอ่ืนและพัฒนาชนบท 

ดานนายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาวในชวงการเสวนาวา นโยบาย
จํานําขาวท่ีผานมาทําใหเห็นวาการผูกขาดทางการเมืองถือเปนอันตรายตอประเทศชาติ ตองหาทางแกไข 

"ผมเชื่อวาตรงนี้เปนจุดสําคัญ พวกเราตองสนับสนุนคนท่ีมีไอเดียท่ีทําใหรัฐบาลหรือใครก็แลวแตเขามา
ผูกขาดไมได ถาเขาผูกขาดทางการเมืองได ดานเศรษฐกิจเขาก็ปูยี่ปูยําได และเราจะเปนอันตรายมาก"นายวิชัยกลาว 

นายวิชัยเสนอแนะทางชวยเหลือเกษตรกรดวยวา มี 2 วิธี คือการแกระยะยาว ดวยการสรางประสิทธิภาพ
การผลิต ลดตนทุนและเพ่ิมคุณภาพ สวนการแกระยะสั้น เพ่ือตอลมหายใจ ไมควรแทรกแซงราคาตลาด แตใชวิธีจุน
เจือรายได เชน แจกเงินอุดหนุน 1,000 บาท/ไร แกชาวนา เปนวิธีท่ีถูกตองกวา แตตองระมัดระวังวาชาวนาก็มี
หลายระดับรายได และการแจกเงินตองใชภาษีประชาชน 
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รศ.สมพร อิศวิลานนท นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ นําเสนอวา เกษตรกรปจจุบันนี้มีเหว 
2 เหวท่ีกาวขามไดยากมาก คือ 1.การยกระดับการจัดการในไรนา ท่ีเกษตรกรไมรูวิธีบริหารจนมีตนทุนสูง ควรมีการ
รวมกลุมในพ้ืนท่ีเพ่ือหาความจําเพาะท่ีตองพัฒนา และมีหนวยงาน เชน มหาวิทยาลัย หนวยราชการเขาไปทํา
ภารกิจชวยเหลือดานการวิจัยระบบน้ําและท่ีดิน และ 2.ระบบตลาด ตองหาแนวทางท่ีทําใหชุมชนเขาถึงระบบตลาด 
หากไมมีการเชื่อมโยง สินคาท่ีผลิตจะเปนเกรดของคละไมมีคุณภาพ 

"อยางเราพูดเรื่องโซนนิ่งไปปลูกพืชอ่ืน แลวเอาตลาดท่ีไหนมารองรับ ทุกคนก็ยังตอบไมได ตรงนี้มี
ความสําคัญ มีหลักการท่ีจะชวยได เชน กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) แฟรเทรด การตลาดท่ีเปนธรรมใน
ทุกหวงโซ เพ่ือจะเปนสะพานทอดสําคัญใหเกษตรกรเขมแข็ง" รศ.สมพรกลาว 

ดาน ดร.นิพนธกลาวถึงปญหานโยบายอุดหนุนภาคเกษตรวา การอุดหนุนดานราคาทําใหเกิดผลผลิต
สวนเกิน และการชดเชยความเสียหายทุกกรณีทําใหเกษตรกรไมวางแผนการผลิต การคิดนโยบายท่ีไมประสบ
ความสําเร็จตาง ๆ เกิดจากระบบราชการท่ีนิยมคิดจากสวนกลาง และเนนใหสิทธิประโยชนมากกวาการพัฒนา
เกษตรกร 

"เราถูกความคิดเกา ๆ ครอบงํา เปนระบบคุณพอรูดี สังคมนิยมเคยเจงเพราะโซนนิ่ง เราก็ยังจะทําโซนนิ่ง 
การอุดหนุนในแนวคิดใหมตองเรงสรางสมรรถนะในการแขงขัน เวลานี้เราตองการเกษตรกรท่ีมีความรูรุนใหมแลว" 
ดร.นิพนธกลาว 
ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจออนไลน 
 

คง'หาม'ขนยายขาวพ้ืนที่ชายแดน 
รายงานขาวจากกระทรวง พาณิชย แจงวา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) ไดลงนามในประ กาศ กกร. เม่ือวันท่ี 7 พ.ย.ท่ีผานมา 
เรื่องการยกเลิกการแจงปริมาณท่ีเก็บและจัดทําบัญชีสินคา ซ่ึงเปนประกาศเม่ือวันท่ี 27 ม.ค.2557 โดยกําหนดใหผู
ครอบครองขาวเปลือกตั้งแต 50  ตันข้ึนไป ตองทําบัญชีสินคาและแจงสถานท่ีเก็บ เพ่ือดูแลราคา ปริมาณและคุณ 
ภาพขาวในประเทศ สาเหตุท่ียกเลิกประกาศดังกลาว เปนไปตามมติท่ีประ ชุม กกร.เม่ือวันท่ี 10 ต.ค.ท่ีผานมา เพ่ือ
ลดภาระและความซํ้าซอนในการยื่นรายงานเก่ียวกับปริมาณและสถานท่ีเก็บของผูประกอบการ 

นอกจากนี้ กกร.ไดออกประกาศยกเลิกการควบคุมการขนยายขาวเปลือก ขาวสาร ซ่ึง มีข้ึนเม่ือวันท่ี 27 
ม.ค.2557 เพ่ือ ใหเกิดความคลองตัวในการคาปกติและสงเสริมระบบกลไกการคาเสรีในระบบตลาดขาว
ภายในประเทศ 

อยางไรก็ตาม ใหคงการหามขนยายขาวตั้งแต 10 ตันข้ึนไป ออกจากทองท่ีอําเภอท่ีระบุไว เวนแตจะไดรับ
หนังสืออนุญาตจากประธานคณะกรรม การสวนจังหวัดวาดวยราคาสิน คาและบริการ หรือคาภายในจังหวัด 

พ้ืนท่ีหามขนยายใน 20 จังหวัดและอําเภอท่ีติดชาย แดน เชน อ.โปงน้ํารอน อ.สอย ดาว จังหวัดจันทบุรี, 
อ.คลอง ใหญ อ.บอไร จังหวัดตราด, อ.อรัญประเทศ อ.คลองหาด อ.ตาพระยา อ.โคกสูง จ.สระ แกว, อ.บานกรวด 
อ.ละหาน ทราย จ.บุรีรัมย, อ.แมสาย จ.เชียง ราย, อ.แมสอด จ.ตาก, อ.แมอาย จ.เชียงใหม 
ท่ีมา หนังสือพิมพไทยโพสต  
 

ปดบัญชีขาวขาดทุน 6.8 แสนลาน 
กระทรวงการคลังสรุปผลการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวและการอุดหนุนราคาขาวเปลือกใน 5 รัฐบาล 

มีผลขาดทุนประมาณ 6.8 แสนลานบาท โดยเกิดข้ึนในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มากท่ีสุด
ถึง 5.18 แสนลานบาท ตัวเลขการปดบัญชีดังกลาวถือเปนตัวเลขเบื้องตน โดยตองรอผลการตรวจสอบจนถึงสิ้น
เดือนก.ย. 2557 ซ่ึงผลการขาดทุนอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ข้ึนกับราคาขายขาวในสต็อกรัฐบาลและหักคาเสื่อมตาม
หลักการทางบัญชี 
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ปญหาการปดบัญชีถือวาเปนประเด็นยืดเยื้อยาวนานขามรัฐบาล เนื่องจากขอมูลของกระทรวงการคลังใน
ฐานะหนวยงานปดบัญชีกับกระทรวงพาณิชยในฐานะหนวยงานปฏิบัติไมตรงกันในหลายประเด็น ซ่ึงการปดบัญชีใน
ครั้งนี้ กระทรวงการคลังเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลอยางมาก เพราะดําเนินการเปนไปอยางลาชา 

ท้ังนี้ รัฐบาลตองการใหสรุปภาระหนี้ท้ังหมด เพ่ือไมใหสรางภาระกับงบประมาณ โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาล ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการศึกษารายละเอียด 

นายรังสรรค ศรีวรศาสตร ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปดบัญชีโครงการจํานํา
ขาวของรัฐบาล กลาววาคณะอนุกรรมการฯไดดําเนินการปดบัญชีโครงการจํานําขาวนับตั้งแตเริ่มตนโครงการในป 
2547 จนถึงวันท่ี 22 พ.ค.2557 จํานวน 15 โครงการ ผลปรากฏวา มีผลขาดทุนจํานวนประมาณ 6.8 แสนลานบาท 
จากตนทุนโครงการท่ีรวมคาใชจายท้ังหมดจํานวนประมาณ 1.1 ลานลานบาท 

"ผลการปดบัญชีครั้งนี้ จะไดรายงานตอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ (นบข.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน" 

นางรังสรรค กลาววาจํานวน 15 โครงการรับจํานําขาวนั้น เปนการดําเนินโครงการโดยรัฐบาล นางสาวยิ่ง
ลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระยะเวลา 3 ป จํานวน 4 โครงการ คิดเปนผลขาดทุนโครงการจํานวน 5.18 
แสนลานบาท สวนท่ีเหลือ 11 โครงการ ดําเนินการตั้งแตรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีผล
ขาดทุนจํานวนประมาณ 1.64 แสนลานบาท 

"ผลขาดทุนโครงการ ถือเปนผลขาดทุนทางบัญชี เนื่องจาก ยังมีสต็อกขาวของโครงการท่ียังเหลืออยู
จํานวน 19.2 ลานตันขาวสาร จากจํานวนขาวท่ีรับจํานํามาท้ังหมดประมาณ 85 ลานตันขาวเปลือก" 

นางรังสรรค กลาววาการปดบัญชีจะมีอีกครั้งตามขอมูลทางบัญชี ณ สิ้นเดือนก.ย.2557 ซ่ึงจะนําขอมูล
การสํารวจสต็อกขาวในชุดของม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมารวมพิจารณาดวย 

"หลังจากปดบัญชีตามเอกสารท่ีมีอยูแลว เราก็ตองไปดูจํานวนการตรวจสต็อกขาวท่ีแทจริงในชุดของม.ล.
ปนัดดา อีกครั้งวา มีสต็อกเหลือจริงเทาไร และ เสื่อมสภาพไปมากนอยแคไหน จากนั้น ก็จะนํามาคํานวณผลทาง
บัญชี หากเสื่อมสภาพมากกวาท่ีเราคํานวณ สต็อกขาวท่ีหายไป รวมถึง ราคาท่ีระบายขาวออกไปหากขายต่ํากวา
ราคาท่ีเราใชคํานวณสต็อก ผลขาดทุนก็จะมากกวานี้" นายรังสรรค กลาว 

ท้ังนี้ จํานวนสต็อกขาว 19.2 ลานตันขาวสารท่ีเหลืออยูในปจจุบัน ทางคณะอนุกรรมการฯไดใชราคาขาย 
ณ วันท่ี 22 พ.ค.2557 โดยราคาอยูท่ี 1.17 หม่ืนบาทตอตันขาวสาร โดยมีมูลคาทางบัญชีรวมประมาณ 2.2 แสน
ลานบาท อยางไรก็ดี กอนหนานี้ มีการระบุวา จํานวนสต็อกขาวเหลืออยูเพียง 18.6 ลานตัน ซ่ึงกระทรวงพาณิชยได
ชี้แจงวา เปนเพราะยังไมไดรับรายงานขอมูลของขาวท่ีสงไปสีขาวจากโรงสีขาว 

สําหรับหลักการคํานวณผลการดําเนินโครงการนั้น นายรังสรรค กลาววาคณะอนุกรรมการฯไดใชหลักการ
ตามวิชาชีพการบัญชีท้ังหมด โดยนําสินคาคงเหลือมาหักออกจากสินคาตนงวดท้ังหมด และ นํามาคํานวณตนทุน
คาใชจายกับรายไดท่ีไดจากการจําหนายสินคา โดยสินคาคงเหลือนั้น ไดมีการหักคาเสื่อมราคาในแตละป 

ในปแรกจะหักคาเสื่อมในอัตรา 10% ปท่ี 2 จํานวน 20% ปท่ี 3 จํานวน 30% และ ปท่ี 4 จํานวน 40% 
สวนระยะเวลาท่ีเหลือของสต็อกขาวนั้น เราจะหักคาเสื่อมในอัตราสูงสุดท่ี 40% ท้ังนี้ อัตราคาเสื่อมราคาสินคาขาว
ในสต็อกท่ีเหลือท้ังหมดมีอยูจํานวน 3.3 หม่ืนลานบาทจากตนทุนคาใชจายท้ังหมด 

นายรังสรรค กลาวดวยวา ผลขาดทุนโครงการดังกลาวนั้น ไมได ถือวา ผิดความคาดหมายของ
คณะอนุกรรมการฯ โดยผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจํานวนมากนี้ ตองยอมรับวา การดําเนินโครงการนั้น มีปญหาในทาง
ปฏิบัติท่ีไมรัดกุม ซ่ึงทําใหเกิดชองทางการรั่วไหลหรือไมโปรงใสได 

สําหรับผลขาดทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนนั้น จะตองมีกระบวนการชําระบัญชี โดยการชําระบัญชีนั้น จะ
ดําเนินการผานระบบงบประมาณในแตละป แตเนื่องจาก ผลขาดทุนเกิดข้ึนจํานวนมาก การกระทบตอการบริหาร
งบประมาณในแตละป ดังนั้น รัฐบาลจึงหันมาใชวิธีการออกพันธบัตร เพ่ือยืดระยะเวลาการชําระหนี้ จนกวาระบบ
งบประมาณจะสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัว 
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ในขณะท่ีกระทรวงการคลังสรุปบัญชีโครงการจํานําขาว แตการดําเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ ยังหาขอ
ยุติไมไดระหวางอัยการสูงสุดและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใน
เรื่องการสงฟองดําเนินคดี 

ดานความคืบหนาการดําเนินคดีอาญากับ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีละเลย
ตรวจสอบทุจริตในโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการรวมสํานักงาน
อัยการสูงสุด (อสส.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) นั้น ภายหลังการประชุม
รวมผานไปแลว 3 ครั้ง และคณะกรรมการรวมฝาย อสส. ขอใหฝาย ป.ป.ช.สอบปากคําพยานเพ่ิมเติมกวา 10 ปาก 
ลาสุดมีขาวจากทาง อสส.วา ป.ป.ช.ไดสงเอกสารไปยัง อสส.วาจะไมสอบพยานบุคคลเพ่ิมเติมตามท่ีฝาย อสส.รองขอ 

สําหรับการประชุมรวมของคณะกรรมการฯนัดตอไป คาดวาจะมีข้ึนในวันท่ี 14 ธ.ค. และมีความเปนไปได
สูงวาอัยการสูงสุดอาจมีความเห็นไมสั่งฟอง เพราะประเด็นท่ีอสส.เห็นวาไมสมบูรณ ไมไดรับการแกไข ซ่ึงหากเปน
เชนนั้นจริง ฝาย ป.ป.ช.ก็ตองยื่นฟองคดีเอง หรือวาจางทนายความเพ่ือดําเนินการแทน 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กลาวถึงกรณีท่ีกระทรวงการคลังแถลงปดบัญชีโครงการรับ
จํานําขาวตั้งแตป 2547 พบวามีการขาดทุน6.82 แสนลานบาทวาตนไดติดตามความเสียหายและการขาดทุนของ
โครงการรับจํานําขาวมาตลอดซ่ึงจะตองดูรายงานการปดบัญชีของกระทรวงการคลังวามีความครบถวนถูกตอง
หรือไมกอนท่ีจะมีการตัดสินใจวาจะดําเนินการอยางไร ซ่ึงการออกพันธบัตรเพ่ือแกไขปญหาภาระหนี้ก็เปนทางเลือก
หนึ่งท่ีจะใชแกปญหา 

เขากลาวดวยวา การเปดเผยขอมูลเรื่องจํานวนขาวในสต็อกไมไดกดดันราคาขาวในตลาดใหลดลง 
เนื่องจากปริมาณขาวในสต็อกจากโครงการรับจํานําเปนตัวกดดันราคาขาวมานานถึง 3 ปแลว ซ่ึงปริมาณขาวใน
สต็อกท่ีมีจํานวนมากตองใชเวลานานในการระบายสต็อกเพราะในอดีตโครงการรับจํานําขาวในป 2547 /2548 มี
ปริมาณขาว 11 ลานตันขาวเปลือกหรือ 7 ลานตันขาวสาร ซ่ึงรัฐบาลในขณะนั้นมีการระบายออกไปไดเพียง 2 ลาน
ตันเศษและเม่ือถึงป 2549 ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ จุลานนทมีการตรวจสอบสต็อกขาวพบวาเหลือขาวจากโครงการรับ
จํานํากอนหนาเหลืออยู 4 ลานตันเศษซ่ึงก็ตองใชเวลาในการระบายขาวจํานวนนั้นถึง 3 ปจึงจะหมด 

“การระบายขาวไมใชเรื่องงาย ผมรูสึกเห็นใจหนวยงานท่ีทํางานตรงนี้คือกระทรวงพาณิชยเพราะหาก
ระบายขาวออกมาเร็วเกินราคาก็ตก หากไมระบายขาวออกมาราคาก็ตกอีกเพราะปริมาณขาวในสต็อกกดดัน การ
ระบายขาวตองอาศัยจังหวะท่ีเหมาะสมซ่ึงขณะนี้เราก็ยังขายขาวไดเรื่อยก็ทยอยขายออกไปยกเวนในสวนขาวท่ี
เสื่อมสภาพมากซ่ึงมีอยูประมาณ 20%”ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกลาว 

รองนายกรัฐมนตรีกลาวถึงการจายเงินชวยเหลือชาวนาไรละ 1,000 บาทไมเกิน 15 ไร ตามโครงการของ
รัฐบาลวาขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบวาชาวนาท่ีจะชวยเหลือเปนชาวนาท่ีปลูกขาวแทจริงหรือไม โดยขณะนี้ไดมี
การตรวจสอบไปแลวกวา 1.1 ลานราย ซ่ึงการจายเงินใหชาวนาจะลาชาไปประมาณ 1 เดือน แตก็เปนการจายเงินให
ในชวงใกลเคียงกับเทศกาลปใหม เชนเดียวกับโครงการกระตุนเศรษฐกิจ ดวยการซอมแซมสถานท่ีราชการตางๆ ท่ัว
ประเทศท่ีมีวงเงินรวมกวา 2.3 หม่ืนลานบาท ท่ีขณะนี้มีความคืบหนาในการยืนยันโครงการในพ้ืนท่ีกับสํานัก
งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) แลว คาดวาจะทําสัญญา
และเริ่มเบิกจายงบประมาณฯลงไปในโครงการตางๆ ไดในเดือน ธ.ค.ซ่ึงถือวาเปนของขวัญท่ีจะใหกับประชาชน
ในชวงเทศกาลปใหมดวยเชนกัน 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรยังกลาวถึงกระแสขาววามีความขัดแยงภายในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลวาเรื่องดังกลาวไม
เปนความจริง และยังไมทราบวาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในทีมเศรษฐกิจแตอยางใด โดยยืนยันวาขณะนี้
ตนมีความสุขในการทํางานและสามารถพูดคุยกับรัฐมนตรีไดทุกคน สวนในการปรับ ครม.เทาท่ีทราบยังไมมีการปรับ
ใครออกจากครม.มีแตคนท่ีตนเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมใหเปน ครม.โดยเสนอใหนายอํานวย ปติเส เปนรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเสนอใหนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังเพ่ือ
ชวยงานใน 2 กระทรวงเศรษฐกิจโดยขณะนี้อยูระหวางรอการโปรดเกลาฯตามข้ันตอน 
ท่ีมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
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เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวง

วันท่ี 1-13 พ.ย. 2557 มีจํานวน 131,525 ตัน มูลคา 58.104 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 7.5% 
และมูลคาลดลง 3.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีสงออกได 142,265 ตัน มูลคา 60.023 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (FOB) สําหรับการสงออกตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.-13 พ.ย. 2557 มีจํานวน 5.49 ลานตัน มูลคา 2.395 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 6.6% และมูลคาลดลง 5.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีสงออกได 
5.876 ลานตัน มูลคา 2.526 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) 

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณวา ในป 2556/57 (มกราคม – ธันวาคม 2557) เวียดนาม
สงออกขาว 6.5 ลานตัน ลดลงจาก 6.7 ลานตัน หรือลดลง 3% เม่ือเทียบกับป 2555/56 เนื่องจากตองเผชิญการ
แขงขันท่ีรุนแรงกับไทย อินเดีย ปากีสถาน รวมท้ังประเทศผูสงออกรายใหมอยางกัมพูชาและเมียนมาร  

ดานการผลิต กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณวา ในป 2556/57 เวียดนามผลิตขาวไดประมาณ 45.058 
ลานตันขาวเปลือก (หรือประมาณ 28.16 ลานตันขาวสาร) เพ่ิมข้ึนจาก 44.059 ลานตันขาวเปลือก (หรือประมาณ 
27.537 ลานตันขาวสาร) หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 2% เม่ือเทียบกับป 2555/56 และเพ่ิมข้ึนจากการประมาณการอยาง
เปนทางการครั้งลาสุดของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ท่ีคาดการณไวท่ี 44.477 ลานตัน (หรือประมาณ 28 ลานตัน
ขาวสาร) เนื่องจากผลผลิตขาวในชวงฤดูใบไมรวง-ฤดูหนาว มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน  

อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีปลูกขาวในชวงฤดูใบไมรวง-ฤดูหนาว ลดลง เนื่องจากเกษตรกรผูปลูกขาวตระหนักถึง
การแขงขันดานการสงออกกับไทย ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural 
Development: MARD) วางแผนท่ีจะเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวไปปลูกพืชชนิดอ่ืนประมาณ 1.63 ลานไร ภายในป 
2558 และจํานวนประมาณ 3.19 ลานไร ภายในป 2563 เพ่ือกระตุนการสงออกพืชชนิดอ่ืน อาทิ ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ถ่ัวเหลือง งา และพืชผัก 

ในป 2555/56 สต็อกปลายปของเวียดนามลดลงเหลือ 624,000 ตัน หรือลดลง 28% เนื่องจากปริมาณ
การบริโภคเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณวา สต็อกขาวของเวียดนามอาจลดลงอีก หากเวียดนาม
สงออกเพ่ิมมากข้ึนในป 2556/57 
ท่ีมา Oryza.com  
 

กัมพูชา 
สหพันธขาวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) อยูระหวางดําเนินการวางแผนจัดหาแหลง

เงินสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (China’s Export-Import Bank) 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมขาวในประเทศ เชน โกดังและระบบจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

ท้ังนี้ ประธานสหพันธขาวแหงกัมพูชา ระบุวา ขณะนี้คณะทํางานไดจัดเตรียมขอเสนอท่ีเนนถึงสถานการณ
ปจจุบันของภาคการผลิตขาวในกัมพูชา ระบบสาธารณูปโภค และปญหา เพ่ือนําเสนอตอธนาคารเพ่ือการสงออก
และนําเขาฯ โดยหากไดรับการพิจารณาอนุมัติเงินแลว กัมพูชาจะลงนามในสัญญากูเงินในเดือนธันวาคมนี้ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการผลิตขาวของกัมพูชาไดใหความสําคัญตอการยกระดับศักยภาพการสงออก
ขาวสาร โดยคณะทํางานกําลังวิเคราะหถึงยอดงบประมาณท่ีจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวในประเทศ ซ่ึง
กอนหนานี้ ประธานสหพันธฯ ไดออกมาระบุวาอาจจะตองใชงบประมาณ 500 ลานเหรียญสหรัฐฯเพ่ือปรับปรุง
ศักยภาพของระบบสาธารณูปโภค อาทิ โกดัง และไซโล  

ในเดือนกันยายนท่ีผานมา กัมพูชาไดจัดตั้งธนาคารขาวเปลือก โดยมีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมขาวในทองถ่ิน โดยการซ้ือ จัดเก็บ และอบขาว รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อใหเกษตรกร โดยใช
ขาวเปลือกเปนหลักประกัน  
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สํานักงานบริหารพิธีการสงออกขาว (Secretariat One Window Service : SOWS-REF) ซ่ึงอยูภายใต
กระทรวงการคา (Ministry of Trade) เปดเผยวา ในชวงเดือนมกราคม – กันยายนท่ีผานมา กัมพูชาสงออกขาว 
269,370 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 266,123 ตัน หรือเพ่ิมข้ึน 1.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท้ังนี้ กระทรวง
เกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณวา ในป 2557 กัมพูชาสงออกขาว 1 ลานตัน ซ่ึงรวมท้ังการสงออกขาวอยางถูก
กฎหมายและไมถูกกฎหมายไปยังเวียดนาม 

กัมพูชากําหนดจัดงานเทศกาลขาวครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 18 พ.ย. ศกนี้ โดยตั้งเปาท่ีจะสงเสริมขาว
ภายในประเทศใหแกบรรดาผูบริโภคท้ังในประเทศ และตางประเทศ รวมท้ังนักทองเท่ียว ซ่ึงจะมีการนําขาว
หลากหลายสายพันธุมาจัดแสดงภายในงานเทศกาลท่ีจัดข้ึนเปนเวลา 3 วัน รวมท้ังการประกวดขาวท่ีดีท่ีสุด และการ
ชิมอาหารจากเมนูขาวของกัมพูชา และการประชุมขาวโลก (งาน TRT World Rice Conference, Phnom Penh, 
Cambodia 2014  ระหวางวันท่ี 18-20 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงพนมเปญ) ท่ีจะเริ่มในวันท่ี 19 พ.ย. นี้ 

นายโสก พุทธีวุธ ประธานสมาคมขาวกัมพูชา กลาวในพิธีเปดงานวา งานเทศกาลนี้มุงหวังท่ีจะสงเสริมขาว
ของกัมพูชาตอผูเขารวมงานท้ังคนทองถ่ิน และชาวตางชาติ โดยรัฐบาลกัมพูชามุงม่ันท่ีจะสงออกขาวสารท่ีจํานวน 1 
ลานตันภายในป 2558         

นายโสก พุทธีวุธ กลาววา ขาวหอมกัมพูชาเปนขาวท่ีไดรับความนิยมจากรสชาติท่ีอรอย ท่ีไดรับรางวัลกา
รันตีเปนขาวดีท่ีสุดของโลก 2 ปติดตอกัน จากการประกวดขาวในอินโดนีเซีย เม่ือป 2555 และท่ีฮองกง ในป 2556 

นายทอง คูน รัฐมนตรีกระทรวงการทองเท่ียวของกัมพูชา กลาววา งานเทศกาลขาวจะเปนโอกาสใหผูเขา
ชมชาวตางชาติเขาใจถึงคุณภาพขาวของกัมพูชาไดมากยิ่งข้ึน 
ท่ีมา Oryza.com  
 

เมียนมาร 
รัฐบาลเมียนมารกําลังอยูในชวงหารือกับทางการจีนเก่ียวกับขอตกลงข้ันตนในการท่ีจีนจะนําเขาขาวจาก

เมียนมารจํานวน 1 ลานตัน ในปหนาในราคาประมาณ 400 เหรียญสหรัฐตอตัน ซ่ึงเปนราคาเดียวกับท่ีมีการลักลอบ
สงออกไปทางชายแดนทางตอนเหนือของประเทศ 

รัฐบาลเมียนมารอยูระหวางการพิจารณาใหความชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากราคาขาวตกต่ํา 
และจากการท่ีจีนสั่งหามนําเขาขาวผานการคาชายแดนทางตอนเหนือของประเทศ จึงสงผลใหปริมาณความตองการ
นําเขาขาวจากเมียนมารลดลง โดยในเดือนสิงหาคมท่ีผานมา จีนระบุวาการคาในลักษณะดังกลาวเปนการคาท่ีผิด
กฎหมาย โดยลาสุดสื่อทองถ่ินรายงานวา กระทรวงสหกรณ (Ministry of Cooperatives) ตัดสินใจสนับสนุนสินเชื่อ
จํานวน 500 เหรียญสหรัฐใหแกเกษตรกรแตละราย เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการทํานาในปการผลิต 2015 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ระบุวา กระทรวงไดจัดหาแหลงสินเชื่อจํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐ 
จากจีน เนื่องจากแหลงเงินทุนของกระทรวงมีจํากัด และไมเพียงพอตอจํานวนเกษตรกรท้ังหมด ซ่ึงจีนไดตอบตกลงท่ี
จะสนับสนุนเงินกูจํานวนดังกลาวแลว และตอนนี้อยูในข้ันตอนรอการพิจารณาของรัฐสภาเมียนมาร ซ่ึงรัฐมนตรีฯ 
กลาวเพ่ิมเติมวา กระทรวงกําลังเชิญชวนใหเกษตรกร จํานวน 8 ลานครัวเรือนใชสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํานี้ 

ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรกําหนดจายสินเชื่อใหเกษตรกรรายละ 1 ลานลานจาด (หรือประมาณ 962 เหรียญ
สหรัฐ) ในอัตราดอกเบี้ย 5% ในชวงฤดูมรสุม 2557 อยางไรก็ตาม ปจจุบันราคาขาวเปลือกตันละ 112,000–
120,000 จาด (หรือประมาณตันละ 108-116 เหรียญสหรัฐ) ลดลดจากตันละ 160,000 จาด (หรือประมาณตันละ 
155 เหรียญสหรัฐ) หรือลดลง 25-30% เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรไมสามารถชําระ
สินเชื่อคืนได ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกร สมาคมเกษตรกรแหงเมียนมาร (Myanmar Farmers’ 
Associations) วางแผนท่ีจะขายขาวเปลือกฤดูมรสุมในรูปของการประมูล นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีกําหนดท่ีจะซ้ือ
ขาวเปลือกในราคาตันละ 140,000 จาด (หรือประมาณตันละ 136 เหรียญสหรัฐ) 
ท่ีมา Oryza.com  
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อินโดนีเซีย 
สํานักงานพลาธิการของอินโดนีเซีย (Indonesia's state-owned logistics agency; Bulog) ระบุวา ในป 

2015 Bulog ไดตั้งเปาท่ีจะจัดหาขาวจากเกษตรกรประมาณ 3.2 ลานตัน เทากับเปาหมายในปนี้เพ่ือรักษาสต็อกขาว
ของประเทศใหเพียงพอ ในปนี้ การจัดหาขาวชะลอลงโดยจนถึงขณะนี้สามารถจัดหาขาวไดเพียง 2.4 ลานตัน จาก
เปาหมาย 3.2 ลานตัน เนื่องจากผลผลิตขาวในปนี้ลดลง ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติ (The Central Statistics 
Agency; BRS) คาดวาในป 2014 นี้ ผลผลิตขาวเปลือกของอินโดนีเซียจะมีประมาณ 69.8 ลานตัน ลดลง 2% เม่ือ
เทียบกับจํานวน 71.28 ลานตัน ของปกอนหนานี้ เนื่องจากในปนี้พ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตท่ีสําคัญลดลง  

จากการท่ี Bulog มีสต็อกขาวลดลง จึงทําใหในปนี้ Bulog ตองนําเขาขาวประมาณ 500,000 ตัน โดยเปน
ขาวคุณภาพดีประมาณ 200,000 ตัน และขาวคุณภาพปานกลาง 300,000 ตัน ซ่ึงในปนี้ Bulog ไดตกลงซ้ือขาวจาก
ไทยและเวียดนามรวม 425,000 ตัน แลว ในขณะนี้ Bulog มีสต็อกขาวประมาณ 1.6 ลานตัน ซ่ึงขาวจํานวนนี้
เพียงพอสําหรับการบริโภคประมาณ 7 เดือน 
ท่ีมา Oryza.com  
 

ฮองกง 
ในชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 ฮองกงนําเขาขาวจากแหลงนําเขาตางๆ รวม 260,700 ตัน โดยนําเขา

จากไทย จํานวนประมาณ 122,200 ตัน คิดเปนสัดสวน 46.9% ของปริมาณนําเขาท้ังหมด รองลงมาคือเวียดนาม
จํานวนประมาณ 106,300 ตัน (สัดสวน 40.8%) จีนประมาณ 19,200 ตัน (สัดสวน 7.4%) สหรัฐอเมริกา 4,000 
ตัน (สัดสวน 1.5%) ออสเตรเลียประมาณ 4,800 ตัน (สัดสวน 1.8%) กัมพูชาประมาณ 1,000 ตัน (สัดสวน 0.4%) 
และประเทศอ่ืนๆ รวม 3,200 ตัน (สัดสวน 1.2%) สําหรับการสงตอ (Re-export) ไปยังประเทศอ่ืนนั้น ในชวงเดือน
มกราคม-ตุลาคม 2557 มีปริมาณ 11,077 ตัน โดยสงไปยังมาเกาจํานวน 9,299 ตัน ประเทศจีน 519 ตัน สหรัฐฯ 
591 ตัน เปนตน 

สวนการเก็บขาวในสตอก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮองกงมีขาวอยูในสตอก ณ 
เดือนตุลาคม 2557 ท้ังหมดรวม 13,200 ตัน และมีสตอกสํารอง (reserve stock) อีกจํานวน 13,300 ตัน 
ท่ีมา สคร. ณ เมืองฮองกง 
 

เกาหลีใต 
ทางการเกาหลีใตไดแจงตอองคการกาคาโลก (WTO) เก่ียวกับกําหนดการเปดตลาดขาวในเดือนมกราคม 

2558 โดยกําหนดอัตราภาษีนําเขาขาวท่ีรอยละ 513 ซ่ึงภายใตการยื่นเปดตลาดดังกลาว เกาหลีใตจะยังคงรักษา
โควตาการนําเขาขาวภายใต Minimum Market Access (MMA) ท่ี 408,700 ตันตอป โดยมีอัตราภาษีภายใน
โควตารอยละ 5 แตจะยกเลิกโควตาการนําเขาขาวรายประเทศ โดย WTO จะใหระยะเวลาในการยื่นคัดคานอัตรา
ภาษีนําเขาขาวของเกาหลีใต กับประเทศสมาชิกเปนเวลา 3 เดือน ซ่ึงเกาหลีใตวางแผนวาจะเจรจาทวิภาคีกับ
ประเทศท่ีคัดคานจนกวาประเทศนั้นจะถอดถอนการคัดคานตอ WTO  
ท่ีมา Oryza.com  
 

ญี่ปุน 
กระทรวงเกษตร ปาไม และประมงของญี่ปุน (MAFF) ไดประกาศผลการประมูลนําเขาขาวเม่ือวันท่ี 14 

พ.ย. ท่ีผานมา โดยตกลงซ้ือขาวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯจํานวน 13,000 ตัน ในราคาประมาณ 900-905 เหรียญ
สหรัฐตอตัน FOB ท้ังนี้ญี่ปุนกําหนดจะซ้ือขาวจากแหลงใดก็ได (global quota) จํานวนรวม 33,000 ตัน แบงเปน
ขาวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain) 3 ล็อตๆ ละ 7,000 ตัน 2 ล็อต และ 6,000 ตัน 1 ล็อต 
กําหนดสงมอบ 20 ธ.ค. 2557-31 ม.ค. 2558 และขาวสารเมล็ดกลาง (non-glutinous milled medium grain) 
จํานวน 13,000 ตัน กําหนดสงมอบ 25 ธ.ค. 2557-25 ม.ค. 2558 
ท่ีมา Oryza.com  
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อิรัก 
กระทรวงการคาของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ไดประกาศเปดการประมูลซ้ือขาว (Re-tender) 

จํานวนอยางนอย 30,000 ตัน ในวันท่ี 24 พ.ย.นี้ ซ่ึงการประมูลในครั้งนี้ยังคงกําหนดจะซ้ือขาวเมล็ดยาวจาก
ประเทศสหรัฐฯ อุรุกวัย บราซิล อารเจนตินา เวียดนาม หรือขาวขาว 100% ชั้น 2 (ขาวใหม) ของไทย โดยขอเสนอ
จะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 28 พ.ย. นี้ 

กอนหนานี้ กระทรวงการคาของอิรักไดประกาศเปดการประมูลซ้ือขาว (Re-tender) จํานวนอยางนอย 
30,000 ตัน (ครั้งท่ี 10 ของป 2557) ในวันท่ี 16 พ.ย.นี้ ซ่ึงกําหนดจะซ้ือขาวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อุรุกวัย 
บราซิล อารเจนตินา เวียดนาม หรือขาวขาว 100% ชั้น 2 (ขาวใหม) ของไทย โดยขอเสนอจะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 
20 พ.ย. นี้ 

เม่ือสัปดาหท่ีผานมา กระทรวงพาณิชยอิรักไดประกาศผลการประมูล (Re-tender) ซ้ือขาวจํานวนอยาง
นอย 30,000 ตัน เม่ือวันท่ี 6 พ.ย. ท่ีผานมา (เลื่อนมาจากวันท่ี 27 ต.ค.) โดยตกลงซ้ือขาวจํานวน 170,000 ตัน โดย
ซ้ือขาวจากไทยจํานวนรวม 80,000 ตัน ในราคา 489.75 เหรียญสหรัฐตอตัน CIF Free Out จากบริษัท Olam 
International ซ้ือขาวจากอุรุกวัยจํานวนรวม 60,000 ตัน ในราคา 661 เหรียญสหรัฐตอตัน CIF Free Out จาก
บริษัท SAIF International และขาวจากบราซิลจํานวน 30,000 ตัน ในราคา 663 เหรียญสหรัฐตอตัน CIF Liner 
Out จากบริษัท Mesopotamia 
ท่ีมา Oryza.com 
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